



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุง  
ฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดอื่นในระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System :SIS) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ  
เงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับ  
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและ  
อาคารประกอบ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปิดระบบฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่  
บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยระบบจะปิดในเวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกตัดเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร / โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗

๓



๗๓๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่  
เลขที่ \_\_\_\_\_  
วันที่ ๐๖ มี.ค. ๒๕๕๘  
เวลา \_\_\_\_\_

ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๒๓๙๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) เพื่อจะได้นำข้อมูลจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นไปใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอสำนักงบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะทำการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามฐานข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) โดยใช้ Username และ Password ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยระบบจะปิดใน เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป



สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
ส่วนแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓, ๕๓๖๑  
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๕